



ที่ บท. 026/2563

11 กันยายน 2563

เรื่อง ยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โรงงานของบริษัทฯ ในเมือง Kemaman ประเทศมาเลเซีย ถูกออกแบบมาเพื่อการกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนักจากประเทศเวเนซุเอลาเป็นหลัก นับตั้งแต่โรงงานเริ่มดำเนินงานในปี 2550 โรงงานของบริษัทฯ มีการใช้น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาสำหรับการกลั่นคิดเป็นร้อยละ 90 โดยประมาณของน้ำมันดิบที่ใช้ทั้งหมด

ในเดือน ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในเดือน มกราคม 2563 ต่อมาในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก US State Department โดยร้องขอให้บริษัทฯ หยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลากันที่บริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาของ บริษัทฯ อย่างรอบด้านต่อ US State Department ท้ายสุด US State Department ได้ขอให้บริษัทฯ หยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ให้มีผลตั้งแต่ปลายเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และแจ้งเตือนว่าบริษัทฯ อาจถูกคว่ำบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อร้องขอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง บริษัทฯ จะดำเนินการหยุดการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ตามที่ US State Department ร้องขอ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องทำการปิดโรงงานในเมือง Kemaman เป็นการชั่วคราวจนกว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศเวเนซุเอลานั้นถูกยกเลิก หรือบริษัทฯ สามารถจัดหา น้ำมันดิบทดแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้



ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ผลิตได้จากโรงกลั่นในเมือง Kemaman นั้นคิดเป็นส่วนครึ่งหนึ่ง โดยประมาณของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ขายในแต่ละปี การปิดโรงกลั่นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ wholesale trading โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง อยู่หลายแผนงาน ซึ่งจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่